

Số: *3796* /UBND-KTKH

Đắk Nông, ngày 19 tháng 7 năm 2017

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa;
- Hội đồng giải thể các Công ty;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- Các doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng Công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng Ban thường trực):

Tham mưu cho UBND tỉnh công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân triển khai, thực hiện danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2016-2020 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại tính hiệu quả của những phương án, đề án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về việc thay đổi phương án sắp xếp cho phù hợp, đúng với quy định.

Triển khai và hướng dẫn các cơ chế chính sách mà Trung ương ban hành để phục vụ quá trình tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu tổng hợp và đề xuất xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả triển khai công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn báo cáo Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trung ương (Báo cáo 6 tháng trước 25/5 và báo cáo năm trước 25/12 hàng năm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tổng hợp, thẩm định và thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở.

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành kiểm tra doanh nghiệp nhà nước thực hiện duy trì nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước (nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) trong việc thực hiện các quy định của nhà nước, quyết định của chủ sở hữu để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý các hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

2. Giao Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (Sở Tài chính - Trưởng Ban chỉ đạo):

Tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn thực hiện công tác cổ phần hóa theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt (tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14/01/2016); Kế hoạch điều chỉnh (tại Công văn số 5119/UBND-TH ngày 03/10/2016) để chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc gì phải kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Căn cứ danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2016-2020 sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt để điều chỉnh lại kế hoạch cổ phần hóa cho phù hợp và xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan đề xuất các biện pháp xử lý các khoản nợ xấu của Công ty Cà phê Đức Lập, trường hợp đến hết năm 2017 vẫn không xử lý được thì thống nhất với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đề xuất phương án phá sản theo quy định, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tăng cường công tác công khai, minh bạch thông tin cổ phần hóa để tìm kiếm, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược có năng lực để tham gia mua cổ phần của Công ty cổ phần hóa thuộc tỉnh.

Tổng hợp và báo cáo kết quả hàng tháng về tình hình, kết quả công tác cổ phần hóa, trong đó cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý về Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Báo cáo tháng: ngày 20 hàng tháng; Báo cáo 6 tháng: ngày 15/6 hàng năm; Báo cáo năm: ngày 20/12 hàng năm).

Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh việc công khai, minh bạch trong đầu tư vốn và phân phối lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện hành.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để ra thất thoát vốn, tài sản của nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiên quyết xử lý người quản lý doanh nghiệp trong việc để doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, thực hiện các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo quy định và đề xuất phương án giải thể, phá sản doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và pháp luật hiện hành; theo dõi, tổng hợp, xử lý các kiến nghị của kiểm soát viên Công ty.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kết quả thực hiện và tổng hợp nhu cầu, thực hiện bố trí về kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho người lao động dôi dư, kinh phí lập hồ sơ ranh giới; đo đạc, lập bản đồ địa chính; giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với Công ty nông, lâm nghiệp; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khi thực hiện các chính sách về trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng theo các quy định hiện hành đối với các Công ty nông lâm nghiệp trình UBND tỉnh xử lý kịp thời.

3. Giao Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giải thể các Công ty:

Quyết liệt và triển khai hiệu quả có phương án giải thể đối với 6 Công ty TNHH MTV: Gia Nghĩa, Thuận Tân, Lâm nghiệp Trường Xuân, Lâm nông nghiệp Đức Lập, Lâm nghiệp Quảng Đức, Lâm nghiệp Quảng Tín đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung chỉ đạo các Tổ xử lý tài sản và công nợ cần chủ động, linh

hoạt trong việc triển khai thực hiện, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước, tránh thất thoát tài sản của nhà nước và đảm bảo công tác giải thể hoàn thành cơ bản trong năm 2017.

Đôn đốc, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành bàn giao đất rừng, rừng về cho địa phương theo phương án đã được phê duyệt.

Tổng hợp và báo cáo kết quả định kỳ trước ngày 20 hàng tháng về tình hình, kết quả công tác giải thể, nếu có những khó khăn, vướng mắc thì phải báo cáo ngay và đề xuất hướng xử lý kịp thời về Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính chủ động xử lý theo thẩm quyền; theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện phương án sắp xếp lao động tại các Công ty đang giải thể, cổ phần hóa, tái cơ cấu đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. Qua đó, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ cho địa phương kinh phí để thực hiện.

5. Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn bộ máy quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; bố trí các chức danh viên chức quản lý sau khi tiến hành giải thể doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất xử lý đối với cá nhân giữ các chức danh quản lý Công ty trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện các nhiệm vụ hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao trong quản lý điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, vi phạm pháp luật, có thái độ chây ì hoặc làm trái quy định của nhà nước khi thực hiện giải thể, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng phương án xử dụng đất theo quy định; rà soát, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt đối với các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện duy trì 100% vốn nhà nước, cổ phần hóa và giải thể. Qua đó, đề xuất điều chỉnh cho đúng với tình hình thực tế và các quy định chung, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

7. Các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, đổi mới (cổ phần hóa, giải thể, thực hiện thoái vốn, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước)

+ **Doanh nghiệp thực hiện duy trì 100% vốn nhà nước:** Thực hiện báo cáo và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện phương án, đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp báo cáo về Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp định kỳ (Báo cáo tháng: ngày 20 hàng tháng; Báo cáo 6 tháng: ngày 15/6 hàng năm; Báo cáo năm: ngày 20/12 hàng năm); Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định và gửi thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, công bố trên trang thông tin điện tử của Sở.

Thực hiện báo cáo đánh giá và đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước về cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo bộ, ngành trung ương; Kiểm soát viên Công ty phát huy hơn nữa vai trò của mình, để kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) xử lý khó khăn vướng mắc hoặc những vi phạm của Công ty về các quy định liên quan.

+ Doanh nghiệp đang cổ phần hóa:

Chủ động có phương án trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa do Sở Tài chính làm Trưởng ban khẩn trương xử lý các khoản nợ xấu của Công ty cả phê Đức Lập, tiến hành sáp nhập nhà in Đắk Nông vào Công ty Sách và thiết bị trường học Đắk Nông, đồng thời khẩn trương thực hiện bước xác định giá trị doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt; chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược có năng lực báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) để tham mưu theo quy định.

+ Doanh nghiệp thực hiện giải thể: Khẩn trương thực hiện phương án giải thể đã được phê duyệt, tập trung xử lý các phương án về tài chính và đất đai đạt hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

+ Doanh nghiệp có vốn nhà nước: Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2016-2020, chủ động xây dựng Kế hoạch thoái vốn cụ thể, gửi Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (Sở Tài chính) để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch chung, cụ thể về thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Trên đây là một số nội dung công việc nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 08/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc thực hiện. Trường hợp vướng mắc hoặc phát sinh (nếu có), các đơn vị khẩn trương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu) để xem xét, chỉ đạo. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, TH, KTKH-VB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải